



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้สอบได้ในการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้มีประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ ๒ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ดังนี้

- ๑) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน ๓ อัตรา
- ๒) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

โดยดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด อาคาร ๕ ชั้น ๑ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ รายละเอียดปรากฏตามผนวก ก

จึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลำดับที่ ๑ - ๓ และตำแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ ในวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
อาคาร ๕ ชั้น ๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้นถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ ในบัญชีสอบคัดเลือกได้ คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
๒. ผู้นั้นไม่มีมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สอบแข่งขันได้มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครถึงแม้ว่าผู้นั้นจะสอบแข่งขันได้ ก็จะไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ
สหกรณ์ หรือถ้าเป็นผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว จะพิจารณายกเลิกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งนั้นหรือสั่งให้
ออกจากงานแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ ตั้งแต่วันที่ตรวจพบ
เรื่องดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอำพล ยุติโกมินทร์)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๓	นางสาววรัญญา อินหนู	
๒	๑๑๕	นางสาวสนธยา สาระคร	
๓	๑๐๑	นางสาวบุญฉัตร เอี่ยมรอด	
๔	๑๐๕	นางสาวสีลวดี นิคามณีนวงศ์	สำรองคนที่ ๑
๕	๑๐๒	นางสาวนาลินี สมศรี	สำรองคนที่ ๒

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑	นางสาวพิมพ์พิศา ประกอบความดี	


23 ก.ย. 2562